

Số: 15/CT.UBT.94

Cần Thơ, ngày 21 tháng 05 năm 1994

CHỈ THỊ

V/V BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NGUỒN NƯỚC SÔNG, KINH, RẠCH VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY TRONG TỈNH

Bảo vệ nguồn nước sạch cho nhân dân và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy là những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Để thực hiện nhiệm vụ này, Nhà nước đã ban hành các văn bản như Luật Bảo vệ môi trường, Điều lệ bảo vệ đường thủy nội địa (1). Chỉ thị về bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường; ở địa phương có Quyết định 2281/QĐ.UBT.91 ngày 12-01-1991 "Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang". Quyết định 1909/QĐ.UBT.93 ngày 16-09-1993 "Về việc ban hành bản quy định tạm thời về bảo vệ các công trình thủy nông thuộc tỉnh Cần Thơ"

Tuy nhiên, ở địa phương vẫn đề ô nhiễm môi trường nước sông, kinh rạch vẫn chưa được khắc phục, tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông đường thủy vẫn còn xảy ra gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân chưa tốt, việc xây dựng nhà ở, công trình lấn chiếm diện tích mặt sông, kinh, rạch còn tùy tiện, trong khi nhà nước, chưa có biện pháp xử lý kịp thời.

Để bảo vệ nguồn nước được trong sạch và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, thực hiện chỉ thị và kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị cán bộ với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ ngày 16, 17-02-1994, trong đó có việc chấm dứt xây dựng nhà ở, công trình nhà vệ sinh trên sông, kinh, rạch, UBND tỉnh Chỉ thị:

1- Kể từ nay, nghiêm cấm việc xây dựng nhà ở, công trình có lấn chiếm diện tích mặt sông, kinh, rạch. Nhà ở, công trình đã cất trái phép, lấn chiếm mặt sông, kinh, rạch phải di dời. Trừ các công trình thủy chuyên dùng hoặc phục vụ lợi ích công cộng được UBND tỉnh cho phép xây dựng.

2- Nghiêm cấm xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên sông, kinh, rạch; kể cả việc vứt rác; xác con vật chết hoặc bất cứ vật gì ô nhiễm nguồn nước sông, kinh, rạch.

3- Nhà ở, công trình trên tuyến đường thủy thuộc thành phố, thị trấn, thị tứ cụm kinh tế kỹ thuật và tuyến dân cư ven sông được xây dựng hợp pháp trước ngày ban hành Chỉ thị này trước mắt giữ nguyên hiện trạng. Việc di dời được điều chỉnh theo quy hoạch và hướng phát triển của từng khu vực. Quy hoạch khu vực và kế hoạch di dời loại này phải được UBND tỉnh phê duyệt và thông báo công khai trước nhân dân.

4- Tổ chức thực hiện:

a) Thành lập ban chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này ở cấp tỉnh gồm đại diện UBND tỉnh, đại diện các Sở: Xây dựng, Y tế, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thủy lợi, Công nghiệp. Ở các huyện - thành phố Cần Thơ và xã, phường, thị trấn cũng thành lập Ban chỉ đạo với thành phần tương tự như Ban chỉ đạo tỉnh.

Giao UBND huyện, xã cùng với Ban dân vận, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng cùng các cơ quan thông tin đại chúng phát động tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong nhân dân, hội viên, đoàn viên để mọi người thông suốt và thực hiện.

b) Giao cho Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thủy lợi, Sở Công nghiệp, theo chức năng của mình xây dựng văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

c) Trước cuối tháng 7, UBND thành phố Cần Thơ và UBND các huyện phải nắm hiện trạng tình hình nhà ở và công trình có chiếm diện tích mặt sông, kinh, rạch, tình hình gây ô nhiễm môi trường nước sông, kinh, rạch trên từng tuyến đường thủy và tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (đồng gửi Sở

Xây dựng). Từ nay trong báo cáo tháng, quý, năm của các UBND đều phải có báo cáo về kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị này.

d) Trước cuối tháng 9-94, Sở Xây dựng phải tổng hợp tình hình hiện trạng trong toàn tỉnh (theo nội dung điểm c), đề xuất hướng giải quyết trên từng tuyến đường thủy, báo cáo về UBND tỉnh xem xét quyết định.

Các Sở Xây dựng, Y tế, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủy lợi, Công nghiệp hàng quý và cuối năm cũng phải báo cáo việc thực hiện nội dung chỉ thị này theo chức năng chuyên ngành về UBND tỉnh.

5- Xử lý vi phạm:

Kể từ nay các vi phạm về xây dựng nhà ở, công trình trên các tuyến sông, kinh, rạch trái phép và những hành vi gây ô nhiễm môi trường nước đều phải được xử lý nghiêm khắc; tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ thị được phổ biến ngay đến từng cơ quan Nhà nước, các tổ chức (xã hội và kinh tế), đơn vị lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc UBND cấp huyện, thành phố Cần Thơ và các Sở ngành cần báo cáo về UBND tỉnh (kèm theo hướng dẫn đề xuất giải quyết) để UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hoàn